

โรคซิฟิลิส, ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย (21 ตุลาคม 2016)

ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคติดต่อจากคณะแพทย์โรคติดต่อ

ทำไมคุณจึงได้รับข้อมูลนี้

คุณติดเชื้อหรือสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโรคซิฟิลิส แผ่นพับข้อมูลนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคซิฟิลิส วิธีการรักษา และสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม

โรคซิฟิลิสคืออะไร

ซิฟิลิส มักจะเกาะอาศัยอยู่ตามเยื่อเมือกของทางเดินปัสสาวะ ช่องคลอด ท่อทวารหนักและในปาก เชื้อแบคทีเรียสามารถจะมีในเลือดได้ คนเราสามารถเป็นโรคซิฟิลิสได้หลายปีโดยที่ไม่รู้ตัว

คนเราติดโรคซิฟิลิสได้อย่างไร

โรคซิฟิลิสแพร่กระจายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการร่วมเพศที่ไม่มีการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอด หรือทางทวารหนัก และบางครั้งก็ทางปาก ผู้เป็นแม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ลูกของตัวเองได้ขณะตั้งครรภ์ โรคซิฟิลิส **ไม่ติดต่อทาง** เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว หรือใต้วงม เพราะเชื้อแบคทีเรียไม่สามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายได้ คนเราสามารถติดเชื้อซิฟิลิสได้หลายครั้ง

จะสังเกตได้หรือไม่ถ้าเราเป็นโรคซิฟิลิส

คนส่วนใหญ่ที่ได้รับเชื้อ ไม่มีอาการ พูดได้ว่า บ่อยครั้งที่ไม่เป็นที่สังเกตเมื่อได้รับการติดเชื้อ มีบางรายที่จะมีแผลถาวรวัยวะสืบพันธุ์ ในปาก หรือที่ทวารหนัก แผลเหล่านั้น บ่อยครั้งจะหายไปภายในสองสามอาทิตย์ บางรายจะมีผื่นขึ้นตามตัว บ่อยครั้งจะมีแฉะที่ง่ามมือและ ฝ่าเท้า แม้แต่เวลาไม่มีอาการ โรคซิฟิลิสก็แพร่เชื้อได้

โรคซิฟิลิสอันตรายหรือไม่

ถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคซิฟิลิสสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ทั่วร่างกาย

เรารักษาโรคซิฟิลิสได้อย่างไร

โรคซิฟิลิสรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ (ด้วยยาฉีด หรือ ยาเม็ด) ถ้าคุณรับยาและปฏิบัติตามคำแนะนำตามที่คุณได้รับ โรคก็จะหายไป การรักษาเป็นการบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น **คุณต้องกลับมาที่คลินิก** ถ้าคุณได้รับเวลานัด การตรวจหาเชื้ออาจจะต้องทำอีกครั้งเพื่อตรวจดูว่าไม่มีการติดเชื้อหลงเหลืออยู่อีก

เมื่อคุณเป็นโรคซิฟิลิส **คุณต้องไม่นำความเสี่ยงในการติดโรคไปให้ผู้อื่น** ปลอดภัยที่สุดก็คืองดการร่วมเพศ หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ก่อนที่แพทย์จะบอกว่าคุณหายจากโรคแล้ว แต่ถ้าคุณยังจะมีเพศสัมพันธ์ **คุณต้องแจ้งให้คู่ของคุณทราบว่าคุณเป็นโรคซิฟิลิส และคุณทั้งสองต้อง ใช้วิธีป้องกัน** (ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง)

การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสทำให้ทราบว่าเคยเป็นโรคซิฟิลิสมาก่อนได้หรือไม่

ถ้าคุณตรวจหาเชื้อซิฟิลิสในภายหลัง ผลการตรวจจะแสดงให้เห็นเสมอว่าคุณเคยเป็นโรคซิฟิลิส การตรวจหาซิฟิลิสอีกแบบหนึ่ง จะแสดงให้เห็นได้เมื่อคุณติดเชื้ออีกครั้ง

การตรวจตามหาการติดเชื้อ - หมายความว่าอย่างไร

การติดตามหาคนที่ได้รับการติดเชื้อโรคซิฟิลิสเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อจะได้รับการรักษาและลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายตามที่ได้กล่าวมาข้างบน และไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกต่อไป

ถ้าคุณเป็นโรคซิฟิลิส

เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่ทำการตรวจตามหาคนติดเชื้อซิฟิลิสทราบว่า คุณได้มีเพศสัมพันธ์กับใครมาบ้าง บางครั้งต้องนับรวมทั้งที่เคยมีย้อนหลังไปหลายปีด้วย

คนที่คุณได้เล่าถึงจะไม่มีโอกาสทราบว่า คุณเป็นใคร คนเหล่านั้นจะได้รับแจ้งแค่ว่าเขาจะต้องไปรับการตรวจหาเชื้อเท่านั้น

โรคซิฟิลิสมีระบุในกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ-หมายความว่าอย่างไร?

ในกฎหมายควบคุมโรคติดต่อได้ระบุกฎหมายไว้เพื่อหยุดยั้งโรคอย่างซิฟิลิสเพื่อจะได้ไม่มีการแพร่กระจายของโรคไปสู่ผู้อื่น ผู้ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโรคซิฟิลิส **ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ**ที่ได้รับจากแพทย์ของคุณ:

- คุณต้องกลับมารับการตรวจ ถ้าได้รับเวลานัดตรวจจากแพทย์
- คุณต้องบอกให้คนที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยทราบว่า คุณเป็นหรืออาจจะเป็นโรคซิฟิลิส
- คุณต้องใช้วิธีการป้องกัน

ถ้าคุณจะช่วยเพศก่อนได้รับการรักษาให้หาย/ไม่พบเชื้อแบคทีเรียจากการตรวจหาเชื้ออีกแล้ว

ถ้าคุณได้รับกฎหมายในการปฏิบัติตัวที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง ให้คุณติดต่อกับแพทย์ที่ควบคุมโรคติดต่อในภูมิภาคของคุณ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสมีที่

www.1177.se

www.folkhalsomyndigheten.se

www.umo.se (คลินิกเยาวชน = ungdomsmottagningen, ทางอินเทอร์เน็ต)